

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2011 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh thống nhất nhận định: sáu tháng đầu năm 2011, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động; tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lãi suất ngân hàng, chỉ số giá tăng cao, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Trong những khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta còn phải đối mặt với một số khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi những tháng đầu năm, dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập và đời sống của người dân. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành tích cực của UBND tỉnh và nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; kinh tế - xã hội của tỉnh sáu tháng đầu năm 2011 có nhiều chuyển biến tiến bộ và đạt kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 10%, cao hơn cùng kỳ; trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 18%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,2%; dịch vụ tăng 9,1%. Nông nghiệp được mùa toàn diện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh các kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số hạn chế, yếu kém: tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững. Tiến độ triển khai thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản chưa chặt chẽ; ở một số địa phương, trình trạng lấn chiếm đất công, khai thác khoáng sản trái phép đang là những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Việc thực hiện một số chính sách xã hội còn chậm. Tình hình khiếu kiện đông người, tai nạn giao thông và một số tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra; HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2011, như sau:

1. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành tiến hành rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của đơn vị mình, đối chiếu với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh, trên cơ sở đó đề ra giải pháp tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 của tỉnh đã đề ra.

Triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, xây dựng kế hoạch thực hiện 5 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015. Trong tổ chức thực hiện, cần xây dựng lộ trình, bước đi, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện; định kỳ có kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Khẩn trương triển khai các chính sách đã ban hành, đồng thời nghiên cứu, ban hành hoặc đề nghị HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nhất là cơ chế, chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới.

Các cấp, các ngành tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, bảo đảm chất lượng, có tính khả thi và phấn đấu cao theo đúng Chỉ thị số 922/CT-TTg, ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát về giá hàng hoá và dịch vụ; chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, lao động và thị trường, giúp doanh nghiệp ổn định và tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đi vào sản xuất. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư; thu hút các dự án có chất lượng, có khả năng đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh vào các khu công nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, thanh quyết toán vốn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường; quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

3. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ hè thu và cây rau màu vụ đông; tăng cường kiểm tra, gia cố hệ thống thủy lợi, đê điều; chủ động chuẩn bị các điều kiện để ứng phó kịp thời với các tình huống lũ lụt, ngập úng..., có thể xảy ra trong mùa mưa bão.

4. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quản lý tốt các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, điều hành quyết liệt nhằm khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu ngân sách.

5. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân gắn với thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững; chú trọng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết, dứt điểm và linh hoạt. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, các cấp chính quyền trong giải quyết công việc, không đùn đẩy, né tránh công việc. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác dân vận của chính quyền.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung chỉ đạo giải quyết các điểm khiếu kiện phức tạp, đông người trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm túc, nền nếp công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVII, Kỳ họp thứ hai thông qua./.

CHỦ TỊCH

Thân Văn Khoa